

ĐƠN VỊ: ĐOÀN THANH NIÊN QUÂN SỰ TỈNH

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh xung kích, sáng tạo trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, quân sự địa phương vững chắc.

Tham luận của Đại úy Trần Quốc Huy – Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

Kính thưa

Kính thưa.....!

Kính thưa.....!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí tham dự đại hội mạnh khỏe và thành công.

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, tôi xin được phát biểu tham luận về: *Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh xung kích, sáng tạo trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, quân sự địa phương vững chắc.*

Kính thưa Đại hội!

Trong 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn LLVT tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ, cùng với công tác huấn luyện thì công tác SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là một trong những khâu đột phá; đây là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng cơ quan, đơn vị “**vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu**”. Vì vậy, trong 5 năm vừa qua, các tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn LLVT tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đã đạt được những kết quả, nổi bật là:

Các tổ chức đoàn, đoàn viên đã quán triệt, cụ thể hóa vào các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị kết hợp với tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị mình.

Có nhiều đổi mới, đa dạng về hình thức, phương pháp trong giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Ở từng cấp, xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm để đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp và đề xuất với cấp uỷ, chỉ huy các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở cơ quan, đơn vị.

Trong xung kích vào nhiệm vụ huấn luyện, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tuổi trẻ LLVT tỉnh đã khơi dậy và phát huy được sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tìm ra nhiều mô hình mới, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong nhiệm vụ huấn luyện, các tổ chức đoàn đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua: “*Tuổi trẻ LLVT tỉnh xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”; phong trào “*Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao*”, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia như: Mô hình “*Chi đoàn huấn luyện giỏi*”, “*Giờ học kiểu mẫu*” “*Ngày học, giờ học thanh niên*”, “*Đôi bạn cùng tiến trong huấn luyện*” gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “*Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ*” thời kỳ mới, từ đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong thực hiện các nhiệm vụ. Các mô hình được duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập của đơn vị. Mỗi mô hình đều mang dấu ấn từ bàn tay, khối óc và ngọn lửa nhiệt huyết của cán bộ đoàn, ĐVTN để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy đề ra. Trước các nhiệm vụ khó khăn phức tạp như diễn tập, bắn đạn thật, hành quân dã ngoại... tổ chức đoàn các cấp đã kịp thời sinh hoạt để quán triệt, giáo dục về nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, khơi dậy sự nỗ lực, phấn đấu trong từng cán bộ Đoàn, ĐVTN. Đồng thời, từng cán bộ Đoàn, từng đoàn viên cũng đăng ký quyết tâm thi đua thể hiện rõ ý chí và nỗ lực trong mỗi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo được không khí thi đua sôi nổi, sức mạnh của tuổi trẻ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập của đơn vị; kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi; diễn tập các cấp đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí trang bị. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ đoàn luôn năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết là tấm gương sáng về ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong công tác huấn luyện, SSCĐ như Thượng úy Phạm Văn Linh, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật là một trong những cán bộ đoàn đi đầu trong công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năm 2020 đ/c Linh đã đạt giải ba cấp Bộ Quốc Phòng về “*Bộ lọc nước nhanh cho bi đông*” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu dài ngày trong môi trường, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ô nhiễm. Hay công tác chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ luôn được các tổ chức đoàn xung kích đi đầu trong cải tiến, sơn sửa mới phục vụ công tác huấn luyện đạt kết quả cao hơn; với hơn 1.600 ngày công và hơn 350 triệu đồng các tổ chức đoàn trong toàn LLVT tỉnh đã khắc phục khó khăn làm mới, sơn sửa hệ thống mô hình học cụ, bảo đảm cho công tác huấn luyện đạt kết quả cao hơn.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, nhiệm vụ SSCĐ luôn được các tổ chức đoàn đặc biệt quan tâm chú trọng, tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn phát huy tốt tinh thần cảnh giác cách mạng, nêu cao tinh thần SSCĐ mọi lúc, mọi nơi, không quản ngại gian khổ, luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ SSCĐ là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương. Tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn chủ động

luyện tập thuần thục các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu; bảo quản, bảo dưỡng tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật và chuẩn bị tốt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; công tác tuần tra, canh gác, phòng gian, giữ bí mật, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao. Phối hợp thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng qua đó công tác nắm, trao đổi tình hình giữa các lực lượng được nâng lên, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa luôn đi đầu trong công tác giúp nhân dân khắc phục thiên tai, bão lũ, dịch bệnh đặc biệt trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 và luôn coi đó là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” mà mỗi cán bộ, ĐVTN Bộ CHQS tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao qua đó tô thắm thêm hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân địa phương, góp phần quan trọng đưa địa phương vào trạng thái bình thường mới.

Kính thưa đại hội

Trong những năm đến, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện đồng bộ, vững chắc, với yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh thì vấn đề huấn luyện và SSCĐ phải đặt lên hàng đầu. Xuất phát từ yêu cầu đó, cán bộ, đoàn viên trong toàn LLVT tỉnh luôn xung kích đi đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm mà cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, tổ chức Đoàn các cấp phải tăng cường công tác giáo dục cả về chính trị và quân sự làm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thấy được tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thấy được trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Cán bộ, Đoàn viên thanh niên phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện và chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định.

Hai là, cán bộ, đoàn viên luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác SSCĐ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không lơ là chủ quan, mất cảnh giác; các tổ chức Đoàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên về bản lĩnh chính trị, việc tự tu dưỡng, hình thành động cơ rèn luyện đúng đắn, ý chí kiên cường, không ngừng học tập và rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy: “Phải cố gắng học tập mọi mặt về chính trị, quân sự...”. Biết tự nhận xét, tự kiểm tra, đánh giá về những ưu điểm, nhược điểm so với yêu cầu trong công tác huấn luyện, SSCĐ đặt ra và xác định phương hướng, biện pháp tự giáo dục, tự tu dưỡng cho xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Ba là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách bài bản, có chất lượng, khắc phục biểu hiện hình thức trong

học tập và làm theo; cụ thể hóa nội dung, chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, từng bộ phận và từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, với những chuẩn mực đạo đức rõ ràng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nếp sinh hoạt, hoạt động thường xuyên của mỗi đoàn viên.

Bốn là, duy trì hiệu quả việc sinh hoạt rút kinh nghiệm, tiếp tục nhân rộng mô hình tiêu biểu như “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Chi đoàn không có thanh niên đào, bỏ ngũ”, Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”... để tạo sân chơi lành mạnh, môi trường văn hóa quân sự góp phần quản lý, rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện và duy trì nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện của các tổ chức Đoàn cấp dưới; đánh giá thực chất hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để có biện pháp chấn chỉnh phù hợp có chất lượng. Từ đó xác định nội dung cần phải bồi dưỡng về kỹ năng, về phương pháp cho đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Sáu là, trong bối cảnh, tình hình mới, tuổi trẻ LLVT tỉnh càng phải tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đó là thực hiện tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vượt qua những khó khăn trong công tác và sinh hoạt để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển; tích cực giúp dân trong thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và tham gia xóa đói, giảm nghèo đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của địa phương nơi đóng quân.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là phát biểu tham luận của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh xung kích, sáng tạo trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, quân sự địa phương vững chắc. Cuối cùng xin kính chúc quý vị lãnh đạo, các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!